



Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hưng Hà gặt lúa giúp dân.

## ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN HƯNG HÀ Xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh

Những năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện Hưng Hà thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Quân sự huyện đã chỉ đạo lồng ghép nội dung chương trình xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; duy trì tốt việc ra nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, hàng quý và từng nhiệm vụ. Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Qua đó góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao

chất lượng, hiệu quả hoạt động. Điểm đáng ghi nhận ở Ban CHQS huyện Hưng Hà đó là đã thực hiện hiệu quả khâu đột phá về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và thực hiện cải cách hành chính quản sự, lễ lối làm việc, xây dựng đơn vị văn hóa, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt 5 tiêu chí về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cơ quan quân sự huyện đẩy mạnh cải cách hành chính quản sự, từng bước đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng gọn, rõ, thiết thực; giải quyết công việc nhanh, đúng kế hoạch.

Song song với đó, đơn vị còn thực hiện tốt công tác dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy. Đảng ủy đã họp thống nhất phân công từng đồng chí Đảng ủy viên phụ trách từng nhiệm vụ công tác. Mọi công việc, nhiệm vụ được Đảng ủy, các chi bộ bàn bạc

thống nhất, quyết định; thực hiện đúng các quy chế của Đảng ủy, chi bộ, không có hiện tượng mất dân chủ hoặc thực hiện sai quy chế. Bên cạnh đó, thường xuyên bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế của cấp ủy, nhất là về công tác tài chính, quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Hàng quý tổ chức đối thoại dân chủ giữa Đảng ủy, người chỉ huy với cán bộ, đảng viên, quân nhân trong đơn vị thông qua sinh hoạt Đảng bộ, sinh hoạt toàn thể quân nhân, qua đó đã giải quyết kịp thời những vấn đề quân nhân còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện các giải pháp về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy Quân sự huyện tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy các cấp. Việc điều động, bổ nhiệm, luân

chuyển và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ được Đảng ủy Quân sự huyện thực hiện đúng quy chế, quy định. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên được Đảng ủy duy trì thường xuyên, nền nếp. Đảng viên thuộc Ban CHQS huyện có bản đăng ký và thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân với cơ quan, đơn vị. Qua đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, đơn vị luôn có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó trên 96% hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang huyện theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

**CAO THU HANH**  
(Bộ CHQS tỉnh)

## Quỹ khuyến học gia đình góp phần thúc đẩy giáo dục, đào tạo

Xây dựng và phát triển quỹ khuyến học (QKH) ở các cấp hội khuyến học là một trong những nhiệm vụ quan trọng, với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, trong đó có việc xây dựng QKH gia đình bằng hình thức tiết kiệm hàng ngày nuôi heo đất khuyến học. Phong trào được khởi nguồn từ Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh cách đây hơn 10 năm. Từ phong trào này, mỗi năm toàn thành phố có hàng triệu gia đình tham gia, số tiền thu được hàng trăm tỷ đồng đã góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục, đào tạo thành phố. Từ kết quả và kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã phát động phong trào này trong cả nước từ năm 2010.

Phong trào được phát động trong các cấp hội khuyến học của Thái Bình từ năm 2010 và phát triển mạnh từ năm 2015 đến nay. Đồng Hưng là huyện có phong trào mạnh nhất. Năm 2012, toàn huyện mới có 10.500 gia đình học sinh tham gia với số tiền thu được 1,3 tỷ đồng, đến năm 2017 đã có 21.500 gia đình học sinh tham gia, số tiền thu được 9 tỷ 285 triệu đồng. Bà Phạm Thị Hiến, Hiệu trưởng, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học Trường Tiểu học thị trấn Đồng Hưng cho biết: Hàng năm, vào ngày khai giảng, Chi hội Khuyến học phát động phong trào "Nuôi heo khuyến học" và tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như ca múa hát về khuyến học, khuyến tài nhằm mục đích lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách giữ vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện. 3 năm qua, các gia đình học sinh của Trường đã nuôi được 927 con heo đất khuyến học, số tiền thu được gần 428 triệu đồng. Các gia đình học sinh khi mổ heo đã ủng hộ Chi hội Khuyến học trên 12 triệu đồng để khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó trong dịp Tết Nguyên đán và khai giảng năm học mới. Riêng năm 2018 đã có 350/361 gia đình học sinh tham gia, số tiền thu được trên 574 triệu đồng. Đây là việc làm mang ý nghĩa lớn để giáo dục ý thức tiết kiệm

cho học sinh, góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng xã hội học tập. Bà Đặng Thị Hoa, hội trưởng hội phụ huynh Trường Tiểu học thị trấn Đồng Hưng cho biết: Phụ huynh chúng tôi thấy phong trào nuôi heo đất khuyến học để xây dựng quỹ khuyến học gia đình rất có ý nghĩa nên chúng tôi rất ủng hộ và tích cực tham gia. Tôi có con học lớp 4C rất thích làm việc này. Đây là việc làm có ý nghĩa giáo dục các cháu rất tốt và mang lại lợi ích cho các gia đình để hàng năm có khoản tiền phục vụ cho các cháu học tập, nhất là dịp đầu năm học. Tuy vậy, cũng còn những gia đình chưa tham gia là vì chưa hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của phong trào.

Tiếp đến, các huyện Hưng Hà, Kiến Xương và thành phố Thái Bình đã triển khai tốt phong trào này. Phong trào xây dựng QKH gia đình bằng việc nuôi heo khuyến học đã góp phần phát triển QKH toàn tỉnh nhanh, mạnh, bền vững. Tính kết năm 2017, QKH toàn tỉnh đạt trên 142 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 74.000 đồng, trong đó QKH gia đình bằng hình thức nuôi heo khuyến học thu được gần 48 tỷ đồng. QKH các cấp, các gia đình, đồng học năm 2017 đã khen thưởng 171.500 học sinh, sinh viên với số tiền 17,5 tỷ đồng, hỗ trợ, cấp học bổng cho 11.200 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với

số tiền 3,8 tỷ đồng. Tuy vậy, ở một số ít địa phương phong trào này còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích. Ở một số gia đình gắn đến ngày chọi heo khuyến học nhà trường tổ chức "mổ heo" thì mới mua lợn đất và bỏ tiền vào để dự mổ heo hoặc đã có heo đất từ trước nhưng khi dự mổ heo thì bỏ thêm nhiều tiền vào để lấy thành tích.

Hiện nay, các cấp hội đã có các biện pháp tuyên truyền, vận động hướng dẫn để phong trào phát triển đúng hướng, có hiệu quả thực sự. Ông Vũ Xuân Đăng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Đồng Hưng cho biết: Phong trào nuôi heo đất khuyến học trong các gia đình của huyện Đồng Hưng phát triển mạnh, các em học sinh và chi hội khuyến học trường học thực sự là lực lượng hạt nhân, nòng cốt. Đây là hướng đi đúng, có tác dụng giáo dục ý thức tiết kiệm cho học sinh và các thành viên trong gia đình để làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, được các bậc phụ huynh đồng tình ủng hộ, tham gia. Tuy vậy, cũng còn những người chưa hiểu đầy đủ ý nghĩa, tinh thần văn của phong trào này nên ít nhiều cũng hạn chế đến kết quả. Năm 2018, Đồng Hưng phấn đấu đạt 13 - 15 tỷ đồng từ việc nuôi heo đất khuyến học xây dựng quỹ khuyến học gia đình.

**ĐẶNG VĂN CAO**  
(Hội Khuyến học tỉnh)



Cô và trò Trường Tiểu học Minh Quang (Vũ Thu). Ảnh: ĐẶNG ANH

## Tài năng, phẩm hạnh của một người thầy dạy vua

Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Bảo (1439 - 1503) sinh tại làng Phú Lạc, nay thuộc xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1472) triều vua Lê Thánh Tông, từng làm quan tới chức Thượng thư bộ Lễ - chức quan đứng đầu quốc gia về văn hóa, giáo dục và một số lĩnh vực xã hội khác. Lịch sử văn học Việt Nam từng lưu danh Nguyễn Bảo là một tác gia có đẳng bậc nhưng chưa nhiều người biết đến ông là một nhà giáo giàu tài năng và phẩm hạnh đã góp công đào tạo những vị vua sáng, những bậc tài hiền thời Lê sơ.

Đương thời, Nguyễn Bảo từng nổi tiếng về am hiểu kinh sách và đức hạnh. Trong sách Kiến văn tiểu lục, Lê Quý Đôn đã dẫn lời Trương nguyên Nguyễn Trực là khảo quan kỳ thi khoa Nhâm Thìn (1472) khi gặp quan tân khoa Nguyễn Bảo: "Già này chấm văn kỳ đệ nhị, mãi sau được chấm bài của ông, về lời lẽ bài chiếu tài tình... Các sĩ tử không thể theo kịp được. Già này nêu rõ là bài ấy đứng vào hàng văn kiệt tác. Từ nay về sau, nghĩa lý trong kinh sách thành hiển kỳ thác vào ông cả".

Nhờ tài năng và phẩm hạnh của mình, ngay sau khi thi đỗ, Nguyễn Bảo đã được vào làm việc ở viện Đông Các, chuyên soạn thảo chiếu chỉ cho vua, liền đó được thăng chức Tả tư giảng, dạy đó thái tử ở Đông cung. Trong số

13 vị thái tử được Nguyễn Bảo dạy chữ, dạy người có thái tử Trần được nối ngôi vua, miếu hiệu Lê Hiến Tông. Khi lên ngôi, Lê Hiến Tông đã thăng chức cho thầy học của mình chức Tả thị lang bộ Lễ.

Năm Cảnh Thống thứ 2 (1499), Nguyễn Bảo được giao làm đốc quyền đã giúp triều đình tuyển chọn được 55 tiến sĩ. Trong số đó, người đỗ đầu là Trương nguyên Đổ Lý Khiêm, quê làng Ngoại Lãng, nay thuộc Thái Bình.

Trải qua 30 năm ở chốn quan trường, Nguyễn Bảo được giao nhiều chức tước quan trọng trong triều như: Đông các học sĩ, Đô ngự sử đài, hàm Triều liệt đại phu và tột đỉnh vinh quang với ông là Thượng thư bộ Lễ. Với cương vị Thượng thư bộ Lễ, kiêm Hàn lâm viện thị thư, Nguyễn Bảo

từng được cử làm đốc quyền, chăm thì lựa chọn được nhiều nhân tài phù giúp triều Lê sơ. Phụng sự hai triều vua anh minh là Thánh Tông và Hiến Tông, Nguyễn Bảo thỏa sức thi thố tài năng. Ông đã có nhiều công lao đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng nền văn hóa và các lĩnh vực nội trị, ngoại giao thời Lê sơ. Sử sách còn lưu truyền nhiều lời lẽ cao đẹp của vua Lê Hiến Tông dành giá về Nguyễn Bảo. Trong cáo văn thăng chức Thượng thư bộ Lễ cho Nguyễn Bảo, Lê Hiến Tông đã viết: Ung dung lễ nhạc, giúp rập tốt chính trị các triều, trang nhã văn chương, khôi phục lại giáo thanh Tam đại.

Luận bàn về sự kiện này, sử gia Lê Quý Đôn cho rằng: "Câu ấy có lẽ là ngợi bút tả một cách tột bậc" về Nguyễn Bảo.

Cũng nhân dịp Nguyễn Bảo được thăng chức Thượng thư bộ Lễ, vua Lê Hiến Tông có thơ tặng:

Mưu quốc mỗi như Đường Lý Bất,  
Chấp kinh hoàn tự Hán Hoàn Vinh.

Nghĩa là:  
Mưu tính công việc nước, không khác gì Lý Bất đời Đường,  
Bàn luận nghĩa lý kinh sách, lại giống như Hoàn Vinh đời Hán.

Đánh giá của một vị vua anh minh với một bậc tài hiền cũng chính là sự tôn vinh của một học trò ruột với một người thầy mẫu mực có lẽ không thể có lời hay ý đẹp nào có thể sánh bằng. Về phương diện làm thầy, ngoài việc dạy dỗ thái tử, Nguyễn Bảo còn đào tạo được nhiều thế hệ học trò thành danh. Ông đã tận tâm trao truyền cho môn sinh bằng cả tài năng và

phẩm hạnh của mình. Để rồi, không ít người đã hiển đạt khoa danh, trở thành những học quan giàu tài năng, đức độ, có công danh sự nghiệp để đời. Lịch sử khoa cử Việt Nam cho biết Nguyễn Bảo đã đào tạo được không dưới 50 tiến sĩ, trong đó có 3 Trương nguyên: Phạm Đôn Lễ, khoa Tân Sửu (1481), Nguyễn Quang Bật, khoa Giáp Thìn (1484), Vũ Duệ, khoa Canh Tuất (1590). Sự nghiệp của một nhà giáo như vậy thực là hy hữu trong lịch sử giáo dục nước nhà. Về sự nghiệp văn chương, lịch sử văn học Việt Nam ghi danh Nguyễn Bảo là một thi nhân có danh tiếng thời Lê sơ. Tiến sĩ Trần Cung Uyên là một học trò đồng hương đã chép những bài phú, bài thơ của ông thành Châu Khê thi tập. Hầu hết các bộ hợp tuyển thơ văn, các bộ tổng tập văn học Việt Nam đã tuyển chọn thơ Nguyễn Bảo với sự đánh giá cao về giá trị nghệ thuật và hồn thơ thấm đậm tình người, tình thấy thơ, tình cảm sâu nặng, âm nồng với quê hương, đất nước. Tiến sĩ Trần Cung Uyên đánh giá người thầy của mình "hùng mạnh về văn, số trường về thơ". Lê Quý Đôn đánh giá: "Nguyễn Bảo học vấn uyên bác, thơ từ thanh tao, uyển chuyển, được một thời suy phục". Phan Huy Chú nhận xét: "Lời thơ giản dị, trọng hậu, có khí cốt". Để có những trang thơ lưu truyền đến vài trăm năm sau và được các bậc đại

gia phẩm bình ca ngợi là một trong những nét đậm đặc đáng chú ý trong sự nghiệp để đời của nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Bảo. Các bộ lịch sử văn học Việt Nam và từ điển văn học Việt Nam đều thống nhất xếp Nguyễn Bảo là một trong những tác gia hàng đầu của nền văn học cổ nước nhà và là tác gia đầu tiên của Việt Nam viết về đề tài nông thôn, nông nghiệp. Bài Vịnh phong thơ miễn Hoàng Giang để chỉ báo cho học trò là một trong những bài phú nổi tiếng trong kho tàng văn học cổ Việt Nam viết về chủ đề quê hương, đất nước.

Vào những năm đầu thế kỷ XVI, Nguyễn Bảo về hưu tại quê nhà. Tương truyền,

có khá đông sĩ tử từ nhiều nơi tìm về thụ giáo ở nhà ông. Được vài năm sau thì ông mất. Khi Nguyễn Bảo qua đời, triều đình đã truy tặng ông hàm Thiếu bảo - một trong những phẩm hàm cao nhất đối với các bậc quan đại thần phụng sự ở ngách văn.

Có lẽ, đó là một trong những căn cứ để hơn 200 năm sau nhà bác học Lê Quý Đôn đã đánh giá cao Nguyễn Bảo trong nhiều bộ sách lớn của mình như Kiến văn tiểu lục, Đại Việt thông sử, Toàn vật thi lục... Cũng như vậy, hơn 300 năm sau, sử gia Phan Huy Chú đã xếp ông là một trong mười nhà nho phò tá có công lao tài đức thời Lê sơ và đánh giá rất cao

Nguyễn Bảo trong mục Nhân vật chí của Bộ Bách khoa lịch triều hiển chương loại chí, một bộ sách văn học Việt Nam và từ điển thực tịch cổ nước nhà.

Từ nhiều thập niên qua, thân thế, sự nghiệp và thơ phú của Nguyễn Bảo đã được đưa vào sách giáo khoa văn học để giảng dạy ở bậc đại học. Từ điển văn học Việt Nam và từ điển bách khoa của Việt Nam đã có mục từ Nguyễn Bảo. Nhiều công trình nghiên cứu về Nguyễn Bảo đã được triển khai. Hơn là, tài năng và phẩm hạnh của người thầy dạy vua này sẽ ngày càng được thấp sáng thêm.

**NGUYỄN THANH**  
(Vũ Quý, Kiến Xương)



Làng quê Phú Xuân (thành phố Thái Bình).

Ảnh: NGỌC LINH